



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไอเอ็นเอ็น ฉบับประจำวันที 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

นักศึกษา ม.ศิลปากร คว่ำแชมป์ “คอตตอน ยูเอสเอ ดีไซน์ ชาเลนจ์ 2008”





คอตตอน ยูเอสเอ ประกาศรางวัลสุดยอดยังก์ดีไซเนอร์ในเวที "คอตตอน ยูเอสเอ ดีไซน์ ชาเลนจ์ 2008" โครงการประกวดออกแบบเสื้อผ้าโดยใช้ผ้าฝ้าย 100% เป็นวัตถุดิบในการตัดเย็บภายใต้คอนเซปต์ "พาสชัน ออฟ เลิฟ" โดยในปีนี้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มาพร้อมกับความหลงใหลในงานศิลปะกับคอนเซปต์ "โดเมนชัน ออฟ ปิกัสโซ" (Dimension of Picasso) เป็นผู้คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง พร้อมเตรียมบินลัดฟ้าสัมผัสทริปประสบการณ์แฟชั่นที่เมืองนิวยอร์ก พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา ในเดือนกันยายนนี้

นายไกรภพ แพ่งสภา ตัวแทนคอตตอน ยูเอสเอ ประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการ "คอตตอน ยูเอสเอ ดีไซน์ ชาเลนจ์ 2008" โครงการประกวดออกแบบเสื้อผ้าโดยใช้ผ้าฝ้าย 100% เป็นวัตถุดิบในการตัดเย็บ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งในปีนี้ได้นำคอนเซปต์ "พาสชัน ออฟ เลิฟ" มาเป็นโจทย์ให้ผู้เข้าประกวดได้แสดงความคิดสร้างสรรค์กันแบบ ไร้ขีดจำกัด สำหรับผู้ชนะเลิศในปีนี้ได้แก่ นาย ศิริส ตันติยาพงศ์ หรือ ยอด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คว้ารางวัล Inspirational Trip to New York พร้อมกับอาจารย์ที่ปรึกษาไปครอง พร้อมทุนการศึกษา โล่ห์รางวัล และประกาศนียบัตรรวมมูลค่ากว่า 350,000 บาท

โครงการ "คอตตอน ยูเอสเอ ดีไซน์ ชาเลนจ์ 2008" เริ่มต้นด้วยการคัดเลือกคอนเซปต์ที่โดดเด่นจากรอบ "คอนเซปต์ซวล สกรีนนิ่ง" เพื่อเข้าสู่การ "ออดิชัน" ต่อหน้าคณะกรรมการ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรม "คอตตอน ยูเอสเอ ดีไซน์ ชาเลนจ์ แคมป์" เพื่อเก็บสะสมคะแนนผ้าदानไปจนถึงรอบ "โมเดล บริฟฟิง" ที่ได้รับโจทย์จากคุณก้อง สหรัถ สังคปรีชา นักร้องและนักแสดงชื่อดังให้ออกแบบเสื้อผ้าสำหรับแสดงคอนเสิร์ตโดยมีคุณแม่เป็นแขกรับเชิญ และในรอบ "ชอปป์ิง ชาเลนจ์" ที่ผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้ายต้องทำการเลือกซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ ในงบประมาณและเวลาที่จำกัดเพื่อใช้ตัดเย็บชุดจริงสำหรับการประกวดในรอบสุดท้าย โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านแฟชั่นดีไซเนอร์จากหลากหลายสาขาด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์ชื่อดัง สไตลิสต์ สื่อมวลชน และกลุ่มผู้ผลิตเสื้อผ้าแบรนด์ดังต่างๆ มากมาย

นายศิริส ตันติยาพงศ์ หรือ ยอด โยโกะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดในครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากความหลงใหลในงานศิลปะของปิกัสโซควบคู่ไปกับการเลือกใช้คุณสมบัติของผ้าฝ้ายที่เหมาะสมผ่านคอนเซปต์ "โดเมนชัน ออฟ ปิกัสโซ" กล่าวว่า "รู้สึกสนุกมากที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประกวดในครั้งนี้ พยายามทำให้ดีที่สุดซึ่งผมก็พยายามที่จะศึกษาในเรื่องของคุณสมบัติของ ผ้าฝ้ายเพิ่มเติม และตั้งใจทำให้มันออกมาดีที่สุด ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างยิ่งที่ให้คำแนะนำตลอดการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าการทำงานเป็นทีมดีกว่าการทำงานคนเดียว และผมคิดว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่น่าสนใจเพราะไม่ใช่แค่ส่งภาพสเก็ตซ์ และมาตัดชุดแล้วเดินโชว์แต่เป็นเวทีที่ให้เราหาแรงบันดาลใจจริงๆ และเป็นโครงการที่ทำให้เราได้รู้ถึงกระบวนการตัดเย็บตั้งแต่ต้นจนจบรวมถึงคำแนะนำจากท่านคณะกรรมการซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนางานออกแบบของผมมากทีเดียว"

นายไกรภพ กล่าวว่า การจัดโครงการ คอตตอน ยูเอสเอ ดีไซน์ ชาเลนจ์ 2008 ทำให้ผู้บริโภคและกลุ่มยังก์ดีไซเนอร์รับรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผ้าฝ้ายที่สามารถนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นได้หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งการประกวดในแต่ละรอบล้วนเป็นการวัดความสามารถของยังก์ดีไซเนอร์ในด้านต่างๆ ดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่เพียงแค่อได้รับความรู้ในเรื่องทักษะการออกแบบแต่ยังได้รับความรู้และความเข้าใจถึงองค์ประกอบต่างๆ ของแฟชั่น รวมถึงคุณสมบัติที่สำคัญของผ้าฝ้ายที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการตัดเย็บด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยหล่อหลอมความคิดให้ยังก์ดีไซเนอร์สามารถสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นที่สมบูรณ์แบบได้มากยิ่งขึ้น

"สำหรับในปีหน้าเป็นปีที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็น "ปีสากลแห่งเส้นใยธรรมชาติ" (International Year of Natural Fibers) ดังนั้นแนวทางการจัดการประกวดโครงการ "คอตตอน ยูเอสเอ ดีไซน์ ชาเลนจ์" ในปีหน้า ที่คอตตอน ยูเอสเอ นำเสนอ จึงเป็นโครงการประกวดในระดับนานาชาติ โดยการคัดเลือกผู้ชนะเลิศยังก์ดีไซเนอร์ชุดผ้าฝ้ายของแต่ละประเทศ มาร่วมประกวดเพื่อค้นหาสุดยอดยังก์ดีไซเนอร์ชุดผ้าฝ้ายระดับโลกอีกด้วย"

ผลรางวัลการประกวด โครงการ “คอตตอน ยูเอสเอ ดีไซน์ ชาเลนจ์ 2008”

รางวัลชนะเลิศ รับรางวัล* Inspirational Trip to New York พร้อมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
ทุนการศึกษา โล่ห์รางวัล และประกาศนียบัตร

- นายศิริส ตันติยาพงศ์ (ยอด) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

**รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทุนการศึกษา*
30,000 บาท และประกาศนียบัตร**

- นายจตุพร เจริญเอม (มิน) นักศึกษาชั้นปีที่ 3

**คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร**

* รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท และประกาศนียบัตร

- Mr. Ryan Nguyen Dang Khoa จากสถาบันราฟเฟิล ดีไซน์

รางวัลชมเชย 2 รางวัล* ทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

- นางสาวดวงกมล สุธรรมโชติ (มด) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- นายอาทิตย์ จันทรางศุ (เปรี้ยว) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย